

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ BÁO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 24/12, Hội Nhà báo Thái Bình khai mạc Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Tiến sĩ Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo hội nhà báo các tỉnh, thành phố trong khu vực; các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh cùng toàn thể hội viên Hội Nhà báo Thái Bình.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 cơ quan báo chí của tỉnh, 4 cơ quan báo chí của trung ương có đại diện thường trú tại Thái Bình tham gia sinh hoạt tại Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo Thái Bình. Các cơ quan báo chí có bước phát

triển nhanh, mạnh, vững chắc; tăng loại hình và số lượng phát hành; nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và hiện đại hóa công nghệ in ấn, truyền tải thông tin; số lượng và chất lượng đội ngũ những người làm báo được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của Hội và các chi hội đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn; không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, góp phần tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của báo chí Thái Bình trong những năm qua. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình luôn bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thường xuyên đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các ấn phẩm. Từ năm 2015 đến nay, Báo Thái Bình đã giành được 38 giải thưởng báo chí quốc gia và toàn quốc, trong

đó có 7 giải báo chí quốc gia; 3 năm liên đạt giải báo chí viết về công tác xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng). Đài PTTH Thái Bình đổi mới trang thiết bị hiện đại, sản xuất chương trình và phát sóng; thực hiện sản xuất 4 bản tin thời sự trong tỉnh, duy trì thực hiện 50 chuyên mục hàng tháng... Các cơ quan báo chí của trung ương thường trú tại Thái Bình như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân và một số cơ quan báo chí khác luôn bám sát địa bàn, phản ánh kịp thời, chính xác các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, làm cho bạn đọc cả nước và quốc tế hiểu rõ hơn mảnh đất và con người Thái Bình...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội

Nhà báo Thái Bình cũng như các hội viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ một số hạn chế của hoạt động báo chí. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Hội Nhà báo Thái Bình cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng, là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo. Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; diễn đàn để nhân dân tham gia các công việc của tỉnh, giám sát và phản

biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí. Hội Nhà báo Thái Bình tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho hội viên để ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, ngôi nhà chung của những người làm báo của cả tỉnh. (Phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

Tại Đại hội, Tiến sĩ Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận Hội Nhà báo Thái Bình là 1 trong 6 hội nhà báo cấp tỉnh trong cả nước có nhiều thành tích tại các giải báo chí quốc gia được tổ chức hàng năm, thể hiện sự tâm huyết đóng góp tích cực vào sự phát triển của báo chí Việt Nam. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ

tới Hội Nhà báo Thái Bình tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nâng cao vai trò của Hội Nhà báo trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; đổi mới nội dung và phương hướng hoạt động; nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo...

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng cờ "Tập thể hội xuất sắc" cho tập thể Hội Nhà báo Thái Bình; Ban Chấp hành Hội Nhà báo Thái Bình khóa VII và các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo Thái Bình đã được nhận bằng khen

của Chủ tịch UBND tỉnh. Đại hội đã tổ chức phiên thứ nhất, bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành, 3 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội đã bầu đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TU ANH

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để thật sự xứng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

(Tiếp theo trang 1)

cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Thái Bình lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể các đồng chí!
Nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, các hội viên Hội Nhà báo Thái Bình và những người làm báo trong tỉnh, các phóng viên báo chí trung ương thường trú tại tỉnh đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định, chỉ đạo của tỉnh đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các tin, bài đăng tải trên các báo đã đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, phát hiện, cổ vũ kịp thời gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực; chú trọng nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, phổ biến các mô hình, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng và trong xã hội; đồng thời, phản ánh trung thực những hạn chế, yếu kém cũng như những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của cấp ủy, tổ chức đảng và sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; tích cực đấu tranh, phê phán những quan điểm, tư tưởng lệch lạc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, với vai trò, chức năng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Hội Nhà báo Thái Bình đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, giúp các hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nắm

vững định hướng tuyên truyền của Đảng. Qua các phong trào thi đua do Hội phát động trong nhiệm kỳ qua, các hội viên của Hội đã đạt được rất nhiều giải thưởng cao tại giải báo chí quốc gia, các giải báo chí toàn quốc và báo chí chuyên ngành.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Hội Nhà báo Thái Bình cũng như các hội viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa toàn thể các đồng chí!
Trong thời gian tới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Thái Bình cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, gây ra nhiều tác hại. Các thế lực thù địch liên tục đưa ra các thông tin xuyên tạc, xấu độc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, các hội viên Hội Nhà báo Thái Bình là rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề. Tôi mong muốn Hội Nhà báo Thái Bình và các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, xây dựng Hội ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh; không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên. Các cấp hội, mỗi nhà báo hãy thấm nhuần và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ". Nhiệm vụ của Hội Nhà báo Thái Bình là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để

nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo Thái Bình mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để thật sự xứng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại Đại hội này, tôi muốn nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận, đề ra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Thứ nhất, anh chị em làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí; Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp luật. Nghề làm báo là một nghề cao quý, thiêng liêng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân.

Thứ hai, các cấp ủy đảng, chính quyền và Hội Nhà báo Thái Bình đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Thái Bình. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người



làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội Nhà báo Thái Bình cần chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Thứ ba, báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy

những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; diễn đàn để nhân dân tham gia các công việc của tỉnh, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí; cổ vũ, động viên những giá trị tốt đẹp, biểu dương nhân tố mới, mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, quan đả tạo sự đồng thuận trong nhân dân với cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh nhà đến với các tỉnh bạn và bạn bè quốc tế.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng công

tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý tốt hoạt động của các hội viên, kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng các hội viên có nhiều đóng góp, có thành tích xuất sắc. Mỗi nhà báo, văn nghệ sĩ cần nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp; không ngừng đổi mới để có những tác phẩm chất lượng cao, có giá trị định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội tích cực. Đồng thời, tham gia ngăn ngừa những biểu hiện mặt trái của truyền thông mở, mang xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, đặc biệt là

Hội Nhà báo Việt Nam và cá nhân các đồng chí lãnh đạo đã luôn đồng hành, cổ vũ, động viên, giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình, Hội Nhà báo Thái Bình trong sự nghiệp công tác kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng nói chung, công tác thông tin, tuyên truyền nói riêng. Kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí để tỉnh Thái Bình, Hội Nhà báo Thái Bình có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí quan trọng của báo chí trong sự phát triển quê hương, đất nước; luôn cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất, coi đây là trách nhiệm, tình cảm để Hội Nhà báo và hội viên Hội Nhà báo Thái Bình phát triển và công hiến nhiều hơn nữa trong những năm tới.

Thưa các đồng chí!
Yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra cho báo chí và Hội Nhà báo Thái Bình hiện nay là hết sức nặng nề nhưng cũng thật vẻ vang. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh của cả là thành viên xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; tổ chức Hội Nhà báo Thái Bình ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, ngôi nhà chung của những người làm báo của cả tỉnh.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2021, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin chúc các vị đại biểu khách quý, các hội viên tham dự Đại hội sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, góp phần đặc lực cho công cuộc xây dựng quê hương Thái Bình trở thành một tỉnh giàu mạnh, văn minh.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí!

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

PHỤ NỮ VŨ THƯ

Tích cực tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư đã tích cực phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng. Nhiều năm nay, chống chi Bùi Thị Thu Huệ, tổ dân phố Minh Hòa, thị trấn Vũ Thư thường xuyên hút thuốc lá. Lo ngại thuốc lá sẽ làm ảnh hưởng

đến sức khỏe của chồng và các thành viên trong gia đình, chị Huệ đã thường xuyên khuyên nhủ anh bỏ thuốc. Hàng ngày, chị đều nhỏ nhẹ nói để chồng hiểu tác hại của việc hút thuốc lá, đưa những dẫn chứng cụ thể về hậu quả của việc hút thuốc có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Mưa dầm thấm lâu, nhờ đó, 6 tháng nay chống chi Huệ đã giảm hút thuốc so

với trước rất nhiều. Chị Huệ cho biết, chống chi hút thuốc lá đã hơn 15 năm nên rất khó bỏ. Do đó, chị cũng xác định việc cai thuốc lá cho chồng không thể nóng vội mà phải cai từ từ, mỗi ngày bớt một điếu, rồi hai, ba điếu. Ngoài ra, chị cũng vận động các bác, các chủ trong gia đình, đồng tác không nên hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe. Cũng như chị Huệ, chi Đặng Thị Bé, thôn La Nguyễn, xã

Minh Quang cho rằng, để chống bỏ được thuốc lá cần phải kiên trì xuyên suốt. Nhiều lần nản, chị Bé cũng định bỏ cuộc nhưng được chi em đồng viên nên chị có thêm động lực, quyết tâm giúp chống từ bỏ thuốc lá. Chính vì thế, hơn 2 năm nay, chống chi đã bỏ hẳn được thuốc lá.

Chị Huệ và chị Bé chỉ là hai trong rất nhiều hội viên, phụ nữ huyện Vũ Thư đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân bỏ thuốc lá. Để góp phần xây dựng môi trường trong lành, không khói thuốc, vì sức khỏe của cộng đồng, thời gian qua, các cấp hội LHPN huyện Vũ Thư đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá, nói không với thuốc lá, bắt đầu từ việc tuyên truyền cho chính những người thân trong gia đình. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội LHPN huyện Vũ Thư đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế cơ sở tổ chức 18 buổi tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc

lá cho trên 3.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ. Ngoài ra, tại các buổi hội họp, sinh hoạt của các cấp hội đều lồng ghép tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức như: biểu diễn tiểu phẩm, liên hoan các câu lạc bộ, phát tờ rơi, biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu... Nội dung tuyên truyền tập trung

vào quy định cấm hút thuốc nơi công cộng, tác hại của việc hút thuốc lá. Việc tuyên truyền còn được các cấp hội gắn với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Thông qua đó, nhận thức của chị em phụ nữ trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày càng được

nâng lên, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, hạn chế những nhân tố gây hại đến sức khỏe cộng đồng, nhất là sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Thư cho biết: Hội LHPN huyện Vũ Thư hiện có trên 40.000 hội viên. Mặc dù Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực nhiều năm, song tại các gia đình hội viên, phụ nữ, tình trạng hút thuốc vẫn còn diễn ra. Đối tượng hút thuốc chủ yếu là nam giới. Phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ lửa cho tổ ấm. Chính vì vậy, thông qua các bà, các mẹ, các chị, chúng tôi mong muốn tranh bị cho họ những kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá để mỗi chị em sẽ là một tuyên truyền viên tích cực nhằm vận động, khuyên nhủ người thân và những người xung quanh từ bỏ hút thuốc, xây dựng gia đình hạnh phúc.

THU HOÀI



Hội viên phụ nữ huyện Vũ Thư tuyên truyền, vận động người thân từ bỏ thuốc lá.